




ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ถือ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์
<p>นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420</p> 	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์มากกว่า 16 ปี ด้านการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท ทั้งใน และต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิเช่น ธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร ค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์ เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับลูกค้าเรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PACK 5 เป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานในกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี เกี่ยวกับการสอบบัญชีและการบัญชี มีประสบการณ์สอบบัญชีในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีในโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
<p>นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195</p> 	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> มีประสบการณ์กว่า 25 ปีในการตรวจสอบบัญชีและ ให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลายแขนง รวมทั้ง บริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการเตรียมงบการเงิน IFRS ในการเสนอขายหุ้นใหม่ที่ไม่เคยมีรายชื่อขายมาก่อนต่อสาธารณะหรือประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มีประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์, การประกันภัย, ธุรกิจการผลิต, ลีสซิ่ง, อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, และกองทุนรวม ทำการตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้ามีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้กับลูกค้าในกลุ่มบริษัท KPMG

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ถือ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับผู้ บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์
<p>นางสาวมาริษา ธารธรรมพรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752</p> 	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสัสซัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้านการตรวจสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่บริษัทจำกัดในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจการจำหน่ายและการให้บริการ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)